

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 8

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็น Һุ่นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
8 กันยายน พ.ศ. 2563	การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้าสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4 อ่านต่อ
9 – 10 กันยายน พ.ศ. 2563	การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมเพื่อการจัดทำข้อตกลงการเป็น Һุ่นส่วนด้วยความสมัครใจ เฟล็กทีระหว่างประเทศไทยและอียู ครั้งที่ 5 (JEM 5) อ่านต่อ
15 กันยายน พ.ศ. 2563	การประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็น Һุ่นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 อ่านต่อ
16 กันยายน พ.ศ. 2563	การเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็น Һุ่นส่วนด้วยความสมัครใจ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 (NEG 3) อ่านต่อ

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆดังที่ได้กล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็น Һุ่นส่วน ด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
ภาคผนวกที่ 1: ขอบเขตผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - ร่างภาคผนวกใกล้สมบูรณ์แล้ว ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการทบทวนร่างภาคผนวกครั้งสุดท้ายผ่านการรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประชุมหารือและศึกษาในกลุ่มคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ และคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ - ร่างภาคผนวกนี้จะนำเข้าหารือใน NEG 4

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 8
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

<p>ภาคผนวกที่ 2: นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทยระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสหภาพยุโรป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายไทยและสหภาพยุโรปเห็นชอบร่างภาคผนวกฉบับนี้ - เนื่องจากร่างภาคผนวกนี้จะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแก้ไขนโยบายและกฎระเบียบด้านป่าไม้ของประเทศไทย และสอดคล้องกับภาคผนวกอื่นๆที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ฝ่ายไทยและสหภาพยุโรปตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องนโยบาย กฎหมาย และภาคผนวกอื่นๆ ที่จะมีผลต่อร่างภาคผนวกนี้ต่อไป
<p>ภาคผนวกที่ 3: เงื่อนไขในการปล่อยสินค้าที่มีหนังสือรับรองเฟลิกทีของประเทศไทยเข้าสู่สหภาพยุโรป ภาคผนวกที่ 7: คำอธิบายการตรวจสอบโดยอิสระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายไทยและฝ่ายสหภาพยุโรปเห็นชอบเนื้อหาของ 2 ร่างภาคผนวกนี้ในระดับเทคนิค และตกลงให้พักการหารือไว้จนกว่าจะถึงช่วงท้ายของการเจรจาที่จะมีการหารือภาคผนวกทั้งหมดอีกครั้ง
<p>ภาคผนวกที่ 5: ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายไทยและอียูหารือร่างภาคผนวกฉบับปัจจุบัน และฝ่ายไทยตกลงที่จะพัฒนาร่างต่อไปโดยเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนต่างๆให้สมบูรณ์ เช่นการจัดการไม้ที่ถูกยึด และทำงานของระบบ THA-TLAS ที่ฝ่ายไทยจะพัฒนาขึ้นจากระบบ RFD Single Window - ร่างภาคผนวกนี้จะถูกนำเข้าหารือใน NEG 4
<p>ภาคผนวกที่ 6: การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทั้งสองฝ่ายเห็นต้องกันว่าร่างภาคผนวกนี้ใกล้สมบูรณ์แล้ว แต่ยังคงต้องพัฒนาต่อไป โดยฝ่ายไทยตกลงจะพัฒนาเนื้อหาในส่วนของการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่ฝ่ายไทยจะพัฒนาต่อจากจากระบบ RFD Single Window และฝ่ายไทยจะเพิ่มเนื้อหาการควบคุมการนำเข้า การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที่ดินรัฐ และการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่า - ร่างภาคผนวกนี้จะถูกนำเข้าหารือใน NEG 4

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 8

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

<p>การพัฒนาแนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้ และการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ถึงแม้การควบคุมการนำเข้าไม้จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับฝ่ายไทย ฝ่ายไทยก็มีความก้าวหน้าในการพัฒนาร่างแนวคิดเบื้องต้น ฝ่ายไทยจะส่งร่างแนวคิดเบื้องต้นให้อียูในต้นปีหน้า และฝ่ายไทยพร้อมด้วยการสนับสนุนจากอียูจะเริ่มพัฒนาแนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้เพื่อผนวกรวมเข้าไปในร่างกฎการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทย - ฝ่ายไทยได้พัฒนาร่างแนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินใกล้สมบูรณ์แล้ว และจะผนวกร่างแนวทางเข้ากับร่างภาคผนวกการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทย เพื่อนำเข้า NEG 4 - ฝ่ายไทยพัฒนาร่างแนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินรัฐที่รัฐบาลอนุญาต
<p>ร่างภาคผนวกที่ 4: กลไกการออกหนังสือรับรองเฟลิกที ภาคผนวกที่ 9: การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายอียูจะส่งร่างภาคผนวกที่ 4 มาให้ฝ่ายไทยพิจารณาในต้นปีหน้า และทั้งสองฝ่ายจะนำร่างภาคผนวกนี้เข้าหารือในการเจรจาครั้งหน้า NEG 4 - ฝ่ายไทยจะเริ่มร่างภาคผนวกที่ 9 ให้เสร็จ โดยให้องค์กรภาคประชาสังคมในคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ เป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งสองฝ่ายจะนำร่างภาคผนวกนี้เข้าหารือใน NEG 4